

รู้ก่อนรวยกว่า

เรื่อง "วรากรณ์ สามโกเศศ" ภาพ Getty Images

รักษาเงินก้อนอย่างไร ไม่ให้สูญ



“มีเงินสดก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่ง จะทำอะไรให้มันเกิดผลประโยชน์ ออกดอกออกผลงอกเงยขึ้นมาโดยไม่สูญสลายหายไปอย่างเปล่าประโยชน์” คำถามนี้อยู่ในใจของคนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเงินก้อนนั้นจะอยู่ในระดับหมื่นหรือล้านบาทก็ตาม

คำถามนี้ตอบยากมาก ดังนั้นในที่นี้จึงขอตอบเพียงว่าทำอะไรเงินจึงจะไม่สูญ ซึ่งเป็นการกระทำขั้นต้นที่มีประโยชน์ ถ้าไม่ต้องการให้เงินก้อนนี้สูญไปอย่างน่าเสียดาย ควรกระทำสิ่งต่อไปนี้

ประการแรก ชัดเจนกับตนเองว่าเงินก้อนนี้มีความสำคัญเพียงใดแก่ตนเอง

ความชัดเจนของความสำคัญของเงินก้อนนี้จะทำให้รู้ว่าควรลงทุนในลักษณะที่มีความเสี่ยงระดับใด ถ้าเงินก้อนนี้สำคัญต่อชีวิตมากก็ควรลงทุนในลักษณะที่อนุรักษ์นิยมที่สุด ถึงแม้จะได้ผลตอบแทนที่ต่ำ แต่ความเสี่ยงก็ต่ำด้วยเช่นกัน

ประการที่สอง อย่าได้วางใจ “ฝาก” เงินไปลงทุนกับใครเป็นอันขาด แม้แต่เพื่อนสนิท หากไม่มีโอกาสได้ดูแลการนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนอย่างใกล้ชิดพอควร เพื่อนของเราไม่โกง แต่อาจนำไปลงทุนอย่างไร้เดียงสาในธุรกิจของคนอื่นที่อาจถูกโกงได้ ที่สำคัญที่สุดก็คือ อย่าเป็นการลงทุนในธุรกิจที่บริหารแบบทางไกล (Remote Management) กล่าวคือ เอาเงินไปลงทุนแล้วไม่ได้ดูแลใกล้ชิด เช่น เพื่อนหลายคนร่วมทุนกันทำร้านอาหาร ทำธุรกิจต่างประเทศ บ้านจัดสรรต่างจังหวัด ฯลฯ แต่ไม่มีใครสักคนที่โดดลงไปดูแลอย่างใกล้ชิด อย่างนี้คนรวยก็คือผู้จัดการ เพราะร้านจะเจ๊งในเวลาไม่นานนัก

การลงทุนในเรื่องที่ขาดความรู้ อยู่ไกล ไม่อาจดูแลได้ใกล้ชิด คือสูตรสำเร็จของการเจ๊งและเสียเพื่อนด้วย

ประการที่สาม จงอย่าได้เชื่อเป็นอันขาดว่าโลกนี้มีหนทางสู่ความร่ำรวยอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการชุดทอง ทำเหมืองเพชร แหงหวายเลขเด็ด เก็งกำไรที่ดิน หรือซื้อหุ้น ฯลฯ ความโลภเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของการหุ้อตาลาย จนความมีเหตุมีผลโยนบินออกไปจากสมอง

การพนันคือพาหนะสำคัญของคนโลก ที่เชื่อว่าอาจรวยได้โดยไม่ต้องทำมาหากินแบบคนทั่วไป คนมีปัญหาจะบอกว่าไม่มีวิธีใดที่สามารถละลายเงินก้อนใหญ่ให้มลายไปได้ในเวลาอันรวดเร็วได้เท่าการพนัน ถ้าไม่เชื่อว่าคนสามารถรวยได้ในเวลาอันสั้นก็จะไม่ศรัทธาในการพนันและจะอยู่ไกลจากการพนัน ความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นกับเงินก้อนนี้

ประการที่สี่ ศึกษาหาความรู้เท่าที่จะกระทำได้เกี่ยวกับการลงทุน เพื่อไม่ให้เงินก้อนนี้มีค่าที่แท้จริงลดลงอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นพิษ เช่น สภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งหมายถึงราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้น

เงินเพื่อทำให้ค่าที่แท้จริงของเงินลดลง กล่าวคือ เงินจำนวนเท่าเดิม (เงินก้อนดั้งเดิม) จะซื้อสินค้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความพอใจได้จำนวนขึ้นน้อยลง เนื่องจากสินค้านั้นมีราคาสูงขึ้น

พฤติกรรมที่จะทำให้เงินก้อนนี้อยู่กับเราอย่างรอดปลอดภัยโดยสรุปก็คือ อย่าเสี่ยงกับเงินก้อนนี้โดยไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนชนิดควบคุมจากหนทางไกลหรือการลงทุนแบบรวดเร็วก็ตาม สิ่งพึงระวังมากที่สุดก็คือ ความโลภ เพราะจะนำไปสู่การพนันและการขาดเหตุผล โบราณบอกว่า **“เมื่อความโลภเข้าทางประตู ความมีสติก็จะออกทางหน้าต่าง”** และอย่าลืมหาพยายามเพิ่มพูนความรู้ของตนเองในเรื่องการลงทุนด้วย

ท่านมีเงินก้อนนี้ก็รีบว่าโชคดีอย่างมากแล้ว หากกระทำตรงข้ามกับข้อเสนอข้างบนนี้ อาจทำให้เกิดความทุกข์ใจจากการสูญเสียโดยไม่จำเป็นครับ ☺